

นางสาวสาริกา อภิวรรณกุล  
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทุกวันนี้ เรามักพบเห็นข่าวที่มีผู้เสียหายจากการถูกชักชวนลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ๆ ในช่วงที่การลงทุนในสินทรัพย์อะไรฮิต ๆ ก็มักจะพบว่ามิฉฉาชีพอาศัยเหตุการณ์นั้นมาใช้หลอกลวงประชาชน

รูปแบบกลโกงการลงทุนสุดคลาสสิกที่ประชาชนยังคงตกเป็นเหยื่ออย่างต่อเนื่อง หนีไม่พ้นกลโกง 2 รูปแบบ คือ แชร้ลูกโซ่ และการชักชวนลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทั้งสองรูปแบบ มีลักษณะการชักชวนลงทุนที่เหมือนกันคือ

1. เสนอผลตอบแทนสูงๆ จ่ายในเวลารวดเร็ว เพื่อให้มีผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนมาช่วยยืนยัน
2. การันตีการจ่ายผลตอบแทนที่สม่าเสมอ โดยแทบจะไม่พูดถึงความเสี่ยงเลย (ในชีวิตจริงไม่มีการลงทุนใดที่ไม่มีความเสี่ยง)
3. ชวนลงทุนในสิ่งที่ทันสมัย เทคโนโลยีขั้นสูง เหยี่ยูริบิทโทฯ โรบอทเทรดที่พูดถึงแต่ทำกำไร แต่เมื่อถามรายละเอียดไม่มีความชัดเจนว่าทำธุรกิจอะไร
4. บางกรณีมีการแอบอ้างถึงหน่วยงานของรัฐ เช่น อ้างว่าได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนการค้า หรือบอกว่าได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ร่วมลงทุนมองว่า หากผิดจริงทางการต้องมาจับกุมแล้ว

สำหรับจุดสังเกตที่สำคัญของ “แชร์ลูกโซ่” กลโกงการลงทุนยอดฮิตที่มีฉฉาชีพนิยมนำมาสร้างสตอรี่โน้มน้าวให้หลงเชื่อ นั้น มีลักษณะพิเศษคือ การมุ่งหาสมาชิกใหม่ เพื่อนำเงินมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้สมาชิกเก่า ซึ่งการเชิญชวนต่อ ๆ กันไปเป็นวงกว้างนี้ เมื่อถึงจุดที่จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจนหมุนเงินไม่ทันก็จะเริ่มเห็นการจ่ายผลตอบแทนล่าช้าและท้ายที่สุดก็จะไม่จ่ายผลตอบแทน

อย่างไรก็ตาม แม้หลายคนจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ถูกชักชวนนั้นเป็น “แชร์ลูกโซ่” แต่อาจคิดว่าตัวเองไม่น่าจะเป็นผู้เคราะห์ร้าย หรือไม่ใช่ช่วงสุดท้าย และสำหรับคนที่ถูกชักชวนจากคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท ด้วย “ความไว้ใจ” ทำให้ไม่คิดว่าจะเป็นกรหลอกลวง เพราะคนที่แนะนำก็ลงทุนด้วยเช่นกัน ซึ่ง “จุดอ่อนจากการไว้ใจ” อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องเสียเงิน เสียเวลา เสียมิตรภาพไปเลย เพราะการเรียกร้องให้ได้เงินคืนก็มีขั้นตอนมากมายและใช้เวลาค่อนข้างนาน

ส่วนการชักชวนลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต อีกหนึ่งรูปแบบการหลอกลวงที่มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนั้น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า หากเป็นบริษัทที่จะระดมทุนจากประชาชนในวงกว้างต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สามารถออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ก่อน ไม่ว่าจะป็นหลักทรัพย์ตามนิยามในกฎหมายหลักทรัพย์ฯ อาทิ หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิต่าง ๆ หรือสินทรัพย์ดิจิทัล อาทิ โทเคนดิจิทัล นอกจากนี้ บริษัทที่เป็นตัวกลางในการซื้อขาย หรือผู้ที่ทำหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุน ก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ด้วยเช่นกัน

สิ่งที่ผู้ลงทุนพึงตระหนักไว้เสมอคือ อะไรที่ดีเกินจริงมักจะไม่จริงในชีวิตจริง เพราะบางครั้งคนที่มาชวนลงทุนจะวาดภาพให้จินตนาการเรื่องราวได้สมจริง อ้างอิงธุรกิจที่เข้าใจได้ง่าย หรือทำประโยชน์เพื่อสังคม มีผู้บริหารที่คอยตอบคำถามผู้ลงทุน มีเว็บไซต์สวย ๆ หรือแสดงผลตอบแทนที่การันตีชัดเจน การชักชวนด้วยการทำให้ไวใจก็ยิ่งทำให้แยกแยะข้อเท็จจริงได้ยาก และหากถูกชักชวนควรระมัดระวังที่จะไวใจใครง่าย ๆ อย่าด่วนเชื่อในข้อความ หรือสิ่งที่ส่งเชิญชวนต่อ ๆ กันมา

ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ เราต้องหมั่นใช้ต่อม “เอ๊ะ!!” ให้บ่อย ๆ สงสัยเอาไว้ ถ้ามั่นใจไว้ เช็คเอาไว้ เฉลียวใจไว้ก่อน จะลงเงินร่วมลงทุน และเมื่อต่อม “เอ๊ะ!!” ทำงานแล้ว ก็สามารถเช็คก่อนเชื่อด้วยเครื่องมือที่ ก.ล.ต. มีให้ดาวน์โหลดฟรีทั้งบน PlayStore และ AppStore คือ แอปพลิเคชัน SEC Check First เช็คก่อนเชื่อ ไม่ตกเป็นเหยื่อกลโกง #เช็คก่อนเชื่อเพื่อให้รอดจากมิจฉาชีพทุกรูปแบบ

โดยสามารถใส่ชื่อบริษัท บุคคล หรือผลิตภัณฑ์การลงทุน เพื่อตรวจสอบว่าได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้เสนอขาย ชักชวนให้ลงทุน หรือให้คำปรึกษาการลงทุนได้ทันที หากเช็คดูแล้วไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตก็ควรสงสัยไว้ก่อนเลยว่า “ถูกกฎหมายหรือไม่?” “หากเกิดอะไรขึ้น จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่” หรือโทรมาแจ้งเบาะแสและตรวจสอบได้ที่เบอร์โทร. 1207 สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. ตลอด 24 ชั่วโมง

\*\*\*\*\*

*ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์*